

แผนการรับเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ประเภทการรับเข้า	วันรับสมัคร	แผนการรับ (คน)	หมายเหตุ
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน Portfolio - โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น - รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - รับบุคลากรกรมปศุสัตว์	2 - 12 ต.ค. 2560	5 3 2	คุณสมบัติตามเอกสารแนบ (ภาคปกติ) (โครงการพิเศษ) (โครงการพิเศษ)
รอบที่ 2 รับระบบโควตาพื้นที่/รับโครงการความสามารถพิเศษ - โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โครงการความสามารถพิเศษ - บุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ - บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ - บุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ - บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน	11 - 24 ม.ค. 2561	35 5 4 4 2	ใช้คะแนนอื่น (ภาคปกติ) คุณสมบัติตามเอกสารแนบ (โครงการพิเศษ) (โครงการพิเศษ) (โครงการพิเศษ) (โครงการพิเศษ)
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ - รับจาก กสพท.	9 - 13 พ.ค. 2561	15	ใช้คะแนนอื่น (ภาคปกติ)
รอบที่ 4 การรับ Admission - กลุ่มบุคคลทั่วไป	6 - 10 มิ.ย. 2561	20	ใช้คะแนนอื่น (โครงการพิเศษ)

รวมการรับภาคปกติ		55	
รวมการรับโครงการพิเศษ		40	
รวมการรับทั้งสิ้น		95	

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละกลุ่มในแต่ละรอบ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย (ม.6)(ยกเว้นผู้สมัครในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์)
2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม

ประเภทการรับเข้า	เกณฑ์/คุณสมบัติ
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน Portfolio - โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น (ภาคปกติ)	1. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม

<p>- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)</p> <p>- รับบุคลากรกรมปศุสัตว์ (โครงการพิเศษ)</p>	<p>ภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.5</p> <p>2. มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงภาคการศึกษาที่กำลังศึกษา</p> <p>1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>2. ผู้สมัครต้องมีอายุ นับถึงวันสมัคร ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์</p> <p>3. ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาเต็มเวลา</p>
<p>รอบที่ 2 รับระบบโควตาพื้นที่/รับโครงการความสามารถพิเศษ</p> <p>- โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ)</p> <p>- โครงการความสามารถพิเศษ (ดังคุณสมบัติเพิ่มเติม)</p> <p>- บุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ (โครงการพิเศษ)</p> <p>- บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)</p> <p>- บุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)</p> <p>- บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน (โครงการพิเศษ)</p>	<p>1. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์) โดยกลุ่มสาระวิชาหลักทุกรายวิชาจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25</p> <p>2. วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ (PAT รหัส 72) ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็นร้อยละ 30</p>
<p>รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ</p> <p>- รับจาก กสพท. (ภาคปกติ)</p>	<p>รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th</p>

<p>รอบที่ 4 การรับ Admission</p> <p>- กลุ่มบุคคลทั่วไป (โครงการพิเศษ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาความถนัดทั่วไป (GAT 85) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 2. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ (PAT รหัส 72) คิดเป็นร้อยละ 30 3. GPAX ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 4. O-NET ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
--	---

คุณสมบัติเพิ่มเติม รอบที่ 2 โครงการความสามารถพิเศษ

กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลูสัตว์ (โครงการพิเศษ)

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลูสัตว์
2. ฟาร์มปลูสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิก

ของสมาคม หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าว หรือเป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษัท

รายละเอียดตามตาราง

ชนิดของฟาร์ม	จำนวนสัตว์ในฟาร์ม
ฟาร์มไก่ไข่	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวต่อปี
ฟาร์มไก่เนื้อ	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 ตัวต่อปี
ฟาร์มโคกระบือ แพะ แกะ	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 ตัวต่อปี
ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 150 ตัวต่อปี
ฟาร์มสุกรขุน	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 700 ตัวต่อปี
ฟาร์มสัตว์น้ำหรือสะเทินน้ำสะเทินบก	ได้รับมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง และมีผลผลิตไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อปี

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
2. บิดาหรือมารดามีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ

กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน (โครงการพิเศษ)

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีหนังสือรับรองที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้ จำนวน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางทักษ์ศกรณ์ ตาละลิกษณ์ E-mail : laksar@kku.ac.th โทรศัพท์ 094-5422554

นางรัชนีกรณ์ ใจไวยัธนา E-mail : pansan@kku.ac.th โทรศัพท์ 088-0238554